



ฤดูร้อนรับมือความเสี่ยง ตลาดหุ้นตึงหนักร

นายคริส วัตลิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
ลองวิว อีโคโนมิคส์ (Longview Economics) ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ระบุว่า เขาเชื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยกำลัง
จะเกิดขึ้น ซึ่งบ่งชี้จากดัชนี Leading Economic Index (LEI)
ที่ย่ำแย่ลง

จากข้อมูลของ Conference Board พบว่า ดัชนีชี้นำ
เศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ของสหรัฐร่วงลง
1.2% สู่ระดับ 108.4 ในเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งเป็นระดับ
ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563

Conference Board ระบุว่า ดัชนีบ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้ม
ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาลง ขณะที่องค์ประกอบหลายตัวของ
ดัชนีต่างปรับตัวอย่างอ่อนแอ และแสดงสัญญาณว่าเศรษฐกิจ
สหรัฐกำลังจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเริ่มตั้งแต่กลางปี 2566 นี้

ทั้งนี้ ดัชนี LEI ถือเป็นสิ่งบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ
โดยคำนวณจากตัวเลขเศรษฐกิจ 10 รายการ ซึ่งรวมถึง
ราคาหุ้น คำสั่งซื้อใหม่ของภาคการผลิต การอนุญาตสร้างบ้าน
ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และความเชื่อมั่นผู้บริโภค

นอกจากนี้ นายวัตลิง กล่าวด้วยว่า การที่ตลาดพันธบัตร
สหรัฐเกิดภาวะ Inverted Yield Curve โดยอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะสั้นติดตัวเหนือพันธบัตรระยะยาว ก็เป็นการ
บ่งชี้ถึงแนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วย โดยทั่วไป
แล้ว เศรษฐกิจถดถอยจะเกิดขึ้นหลังเกิดภาวะ Inverted
Yield Curve ราว 1 ปี โดยตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ
Inverted Yield Curve ครั้งแรกในเดือน มี.ค. 2565
และเกิดขึ้นอีกหลายครั้งในหลายเดือนต่อมา

“ทุกครั้งที่คุณเห็น Inverted Yield Curve ก็จะมีเกิด
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐตามมา ผมคิดว่ามันจะมาแน่
อยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้น”

นอกจากนี้ เขายังเตือนด้วยว่า ตลาดหุ้นจะได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย นักลงทุนควร
เตรียมรับมือเอาไว้ เพราะเมื่อเกิดเศรษฐกิจถดถอย กำไร
ของบริษัทจดทะเบียนก็จะได้รับผลกระทบ ซึ่งผมคิดว่าตัวเลข
คาดการณ์กำไรอยู่สูงเกินไปในขณะนี้ และตลาดหุ้นจะได้รับ
แรงกระทบจากปัจจัยดังกล่าว 🌪

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ที่หุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921




EXIM BANK เปิดตัวสินเชื่อรักษ์โลก กระตุ้นธุรกิจเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

EXIM BANK ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “สินเชื่อ EXIM Green Start” ให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวงเงินสูงสุด 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 4% ต่อปี และระยะเวลากู้ 3 ปี พร้อมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขสินเชื่อ EXIM Export Ready Credit ได้รับวงเงินกู้เพิ่มเป็น 200 ล้านบาท และเพิ่มส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทย รวมถึง SMEs ยกระดับธุรกิจให้พร้อมเข้ามาตราฐานสิ่งแวดล้อม Thailand Taxonomy เพื่อร่วมบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกและผลกระทบต่อภาคการส่งออกและสังคม ชับเคลื่อนการค้าไทยให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโกศาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นต่อเนื่องจนนำไปสู่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่รุนแรงขึ้นทุกขณะและทำให้โลกตกอยู่ในภาวะ 3 สูง คือ อุณหภูมิสูง ภัยธรรมชาติสูง และความเสียหายสูง ขณะที่ประเทศไทยเองก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นเช่นกัน ทำให้มีโอกาสเกิดภัยธรรมชาติสูงขึ้นและความเสียหายมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ความเสียหายจากภัยธรรมชาติในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายทั่วโลกเป็นมูลค่ารวมถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 5 เท่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไทย EXIM BANK จึงได้พัฒนาบริการใหม่ “สินเชื่อ EXIM Green Start” สำหรับธุรกิจที่ใส่ใจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวงเงินหมุนเวียนสูงสุด 200 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลากู้สูงสุด 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น Prime Rate -2.25% ต่อปี หรือประมาณ 4% ต่อปี ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของธุรกิจทั่วไปและแถมฟรี ! วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward Contract) 1 เท่าของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ผู้ส่งออกไทย

นอกจากนี้ EXIM BANK ได้ปรับปรุงบริการ “สินเชื่อ EXIM Export Ready Credit” หรือสินเชื่อเอ็กซ์ิมเติมทุนส่งออก โดยเพิ่มวงเงินสูงสุดจาก 5 ล้านบาทต่อราย เป็น 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น Prime Rate -2.00% ต่อปี หรือประมาณ 4.25% ต่อปี และเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปีในปีแรก โดย EXIM BANK เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่เริ่มนำวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของร่างมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Thailand Taxonomy) มาปรับใช้ในการพิจารณาสินเชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศที่กำลังจะประกาศออกมาในปีนี้

“เศรษฐกิจยังคงพึ่งพาส่งออกในสัดส่วนที่สูงและจะยังคงเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สำคัญต่อไป หากเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่สำคัญได้เร็วและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน จะทำให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งขึ้นตั้งแต่วินาทีแรก นำไปสู่การพัฒนาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมคู่ขนานกันไปด้วย EXIM BANK จึงสนับสนุนการยกระดับธุรกิจไทยทุกขนาดสู่ BCG Model นำไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำตามนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่จะพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า สร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรธรรมชาติ รักษาความสมดุลของการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” 

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



“ไทยพาณิชย์” ครองแชมป์ ธนาคารแห่งปี 2566

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนเมษายน 2566 ประกาศผลการจัดอันดับ ธนาคารแห่งปี 2566 Bank of the Year 2023 โดยใช้ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ 12 แห่ง ในรอบปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 มาพิจารณาจัดอันดับ ปรากฏว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี 2566

ทั้งนี้ ปี 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 53,626.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,231.32 ล้านบาท 51.51% และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 15.95 บาท สูงเป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลจากความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจที่ดีขึ้นจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และกำไรจากการขายบริษัทย่อยและการโอนธุรกิจตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม SCBX การตั้งสำรองที่ลดลง และการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดแผนธุรกิจปี 2566 เพื่อเป็นธนาคารที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ปรับกระบวนการให้เป็นดิจิทัลอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและเสถียรภาพของการดำเนินงาน โดยใช้กลยุทธ์สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัล ขยายการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างจุดให้บริการลูกค้า โดยธนาคารตั้งเป้าปริมาณธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลมีสัดส่วน 90% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมด
- สร้างความเข้มแข็งให้กับบริการด้านการบริหาร ความมั่งคั่งแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อเสนอบริการด้านการบริหาร ความมั่งคั่งอย่างครบวงจร โดยใช้กลยุทธ์สามมิติ ได้แก่

ประการแรก เสนอบริการแบบองค์รวมที่ออกแบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการบริหาร ความมั่งคั่งส่วนบุคคลควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ

ประการที่สอง พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ปรึกษา ด้านการเงิน โดยยกระดับทักษะของผู้ดูแลความสัมพันธ์ ลูกค้า และขยายศักยภาพของการใช้เครื่องมือด้านดิจิทัล ในการให้คำปรึกษา

ประการสุดท้าย การมีพันธมิตรที่หลากหลายจะสนับสนุน ให้ธนาคารสามารถให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง อย่างครอบคลุมและครบถ้วน

- สร้างสมดุลของพอร์ตการให้สินเชื่อและการบริหาร อัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง โดยธนาคารตั้งเป้า ที่จะรักษ้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ให้ไม่เกิน 40% รวมทั้ง ให้นำหนักกับลูกค้ากลุ่มที่มีคุณภาพสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพ สินทรัพย์ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินมีทิศทาง ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังมีความ ไม่แน่นอนอยู่มาก

- ให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับ มาตรฐานความยั่งยืน โดยธนาคารมีเป้าหมายในการมีบทบาท ผู้นำด้านความยั่งยืน สนับสนุนการปรับตัวไปสู่การปลดปล่อย คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยกำหนดเป้าหมายผลักดันสินเชื่อ สีเขียว (Green Financing) เพิ่มอีก 1 แสนล้านบาทในช่วง ปี 2566 - 2568

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน - Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th





รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย พรีฟอเรส จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่าการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทย พรีฟอเรส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีตามที่รับรองโดยข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระโดยกลุ่มกิจการและบริษัทที่สอบมาตลอดจนบรรดอบุคลากรที่ปรึกษา ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระที่กีดกันโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ควรปฏิบัติตามในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

PricewaterhouseCoopers ARAS Ltd.
15th Floor Bangkok City Tower, 179/74-80 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
T: +66 (0) 2844 1000 F: +66 (0) 2286 5050, www.pwc.com/th



ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีความสำคัญเมื่อการดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลได้พิจารณาการขัดต่อข้อเท็จจริงและรายการ การสุ่มสุ่การตรวจนับจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และข้อคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพต่อการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมแล้ว

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามหัตถการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้ศึกษาการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่นับข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการทุจริต การเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐาน การใส่ใจในการคำนวณและข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือการปกปิดการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในขอบเขตการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของคู่กิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรมการให้และความเหมาะสมของประเภทการทำบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- ตกลงเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินการต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของคู่กิจการและบริษัทในการดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยไม่มีข้อจำกัดการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือทำการเปิดเผยดังกล่าวไปเพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนกว่าข้าพเจ้าจะพิจารณาของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้ถูกเปิดเผยและบริษัทต้องหยุดดำเนินการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสามารถแยก และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ดำเนินการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในคู่กิจการที่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบของคู่กิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566



ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อื่นในรายงานประจำปี ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ควรปฏิบัติของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าพบได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ที่จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการมีหน้าที่ประเมินความสามารถของคู่กิจการและบริษัทในกาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นอิสระเกี่ยวกับกาดำเนินการด้านอื่น (ตามรายงานหมายเหตุ) และกาใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกาประเมินอย่างต่อเนื่อง เป็นหลักการมีความตั้งใจที่เพิ่มกลุ่มกิจการของบริษัท หรือชุดดำเนินการ หรือไม่สามารถดำเนินการต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการพิจารณาการนำเสนอข้อมูลกิจการของบริษัท

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการตรวจสอบภายใต้ความหมายไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในกระบวนการควบคุมภายในที่ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความขัดแย้งทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นที่ข้าพเจ้าเห็นว่ามีความสำคัญต่อผลการออกความเห็นการตรวจสอบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและผลการที่ข้าพเจ้าได้ใช้ข้อคิดเห็นไม่ให้เป็นอิสระตามเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ต้องสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในข้อสรุปและกำหนดเป็นข้อสรุปในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้รับทราบเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ข้าพเจ้าจะเปิดเผย ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรรายงานเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถปกปิดการได้ข้อมูลของคู่กิจการว่ามีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้มีผลมาจากจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไทยพรีฟอเรส จำกัด

Jim

รณดา ปัญญาชนนาศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ 8435
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566



บริษัท ซุมิโตโม อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด
SUMITOMO ELECTRIC (THAILAND) LIMITED
54 อาคารบีบีซี ชั้น 15 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
14 B.B. Building, 15th Floor, Sukhumvit 21 Rd., North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Tel: 0-2266-7231-4 Fax: 0-2266-7236

May 25, 2023

Subject: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2023
To: The Shareholders of company

Whereas, the Board of Directors of Sumitomo Electric (Thailand) Limited deems it appropriate to hold the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2023 on 15 June 2023 (Thu), at 11:00 a.m., at No.54 B.B. Building, 15th Floor, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Kwang North Klongtoey, Khet Wattana, Bangkok Metropolis for the following agendas:

1. To consider and approve the minutes of the previous Annual General Meeting of Shareholders.
2. To report on the company's operation for the period of Apr.2022- Mar.2023.
3. To consider the annual plan of Apr.2023 - Mar.2024.
4. To consider and approve the Financial Statement and to declare interim dividend including settle the legal reserve for net profit of Apr.2022- Mar.2023.
5. To consider and approve partial amendment to the Company's Articles of Association
6. To consider to amend the number or names of the Directors who can sign to bind the Company
7. To elect Director(s) in the place of those retiring by rotation or otherwise.
8. To appoint an auditor for the ensuring year, and fix his/her remuneration.
9. Other business (if any)

Kindly attend the meeting at the date, time and place mentioned above.

If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, please complete and duly execute the enclosed proxy. The completed and executed proxy must be deposited with the Chairman of the Meeting at or before commencement of the meeting.

Yours Sincerely,

澤田 裕三
(Mr. Hirokazu Tsuda)
Managing Director



ฉบับที่ 3106 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ลาดับที่ 3

ก.ล.ต. ไฟเขียว 18 องค์กร ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ผ่าน Web Portal

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ก.ล.ต. เปิดให้ผู้เข้าร่วม โครงการ Sandbox การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) สามารถยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ต่อ ก.ล.ต. เพื่อขออนุมัติออกเสนอขายตราหนี้ผ่านระบบ Web Portal ได้ตั้งแต่วันที่

ทั้งนี้ ระบบ Web Portal เป็นจุดเริ่มของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย ที่ ก.ล.ต. ได้ริเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมเพื่อการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ซึ่งมุ่งพัฒนาระบบการในตลาดทุนให้เป็นดิจิทัลที่มี ประสิทธิภาพรวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดต้นทุน และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ระดมทุน และผู้ลงทุน ตลอดจนช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลมีข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ และตลาดทุน รวมทั้ง กำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยโครงการพัฒนาระบบดังกล่าวนี้ได้ถูกบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา ตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (ปี 2565 - 2570)

โดยรายชื่อผู้เข้าร่วมทดสอบระบบ Web Portal ภายใต้ โครงการ Sandbox มีดังนี้
กลุ่ม 1 : ผู้ออกหลักทรัพย์
1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เป็นผู้ออก ตราหนี้หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง)

2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (เป็นผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง)
3. บริษัท โตโยต้า ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
6. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กลุ่ม 2 : ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางและอื่นๆ
7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
10. ธนาคารทีลอี จำกัด (มหาชน)
11. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
12. ธนาคารแสตนชาร์ตชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
13. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)
14. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
15. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
17. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- กลุ่ม 3 : ผู้พัฒนา และให้บริการระบบ
18. บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด (บริหารจัดการโดย 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย)

In-House Training บริการจัดอบรมในสถานที่ของลูกค้า
ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมสาขาวิชา
และนำผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาธุรกิจมา In-House
- Update งบประมาณบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - สนธิสัญญาซื้อขายตราสารหนี้ - ฝึกงานสำหรับนิสิต
- Service Skill - Team Work - การแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ
สนใจรายละเอียดรายละเอียดติดต่อได้ที่ ฝ่าย In-House Training
โทรศัพท์ (02) 555-0700 89 717, 718, 719, 720 E-Mail : inhouse@phd.com.th Web : www.phd.com.th



ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมวิศัลยกรรมโลก และโอเอ็มเอฟ ปี 69

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยมายหลังจากร่วมการประชุม คณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก (Development Committee Meeting) ครั้งที่ 107 ในหัวข้อของการประชุม Spring Meetings ของธนาคารโลก (เวสต์แบงก์) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ว่า ประเทศไทยได้ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และ IMF (การประชุมประจำปี) ปี 2569
โดยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือแสดงความสนใจในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี 2569 ให้กับธนาคารโลก ซึ่งมีประเทศที่แสดงความสนใจในการเป็นเจ้าภาพรวมทั้งสิ้น 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และต่อมาในเดือนธันวาคม 2565 ธนาคารโลก ได้ส่งคณะสำรวจมาที่ประเทศไทย เพื่อสำรวจความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และ IMF ได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี 2569 เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดการประชุมในระดับโลกในทุกๆ ด้าน ทั้งสถานที่จัดการประชุม โรงแรมที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคม สาธารณสุข และความปลอดภัย
ทั้งนี้ การประชุมประจำปี ถือว่าเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากประเทศสมาชิกของธนาคารโลกจำนวน 189 ประเทศ และผู้ว่าการธนาคารจากประเทศสมาชิก IMF จำนวน 190 ประเทศ รวมทั้งผู้บริหาร และสถาบันการเงินระหว่างประเทศทั้งภาครัฐ และเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการซึ่งการประชุมในรูปประจำปีมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ธนาคารโลก และ IMF ถึงสถานการณ์

SCB โชว์กำไรสุทธิโต 9.5% ตั้งสำรองเพิ่ม 13.5%

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) รายงานว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1/66 จำนวน 10,995 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.5% จากปีก่อน ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองมีจำนวน 24,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.0% ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวที่แข็งแกร่งของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ โดยในไตรมาส 1/66 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจำนวน 28,942 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.0% เป็นผลจากการขยายตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิในการถือตราดอกเบี้ยระยะสั้น ในขณะที่สิ้นเดือนธันวาคม 3.1% จากการเติบโตสินเชื่อ อย่างไรก็ตามสินเชื่อรายวันของธนาคารและการขยายตัวของสินเชื่อในธุรกิจสินเชื่อเช่าบ้านและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
สำหรับรายจ่ายดอกเบี้ยและอื่นๆ มีจำนวน 10,831 ล้านบาท ลดลง 6.6% เป็นผลจากการลดลงของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันผ่านธนาคาร และการระงับข้อพิพาทธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง ในขณะที่รายได้จากธุรกรรมทางการเงินและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อเช่าบ้านเพิ่มขึ้น อีกทั้งรายได้จากการลงทุนและการค้า มีจำนวน 1,127 ล้านบาท ลดลง 17.5% แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีจำนวน 16,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% เป็นผลจากการรวมธุรกิจที่เพิ่มขึ้นโดยมีกำไรควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรารานค่าใช้จ่ายต่อรายได้ในไตรมาส 1 ของปีนี้อยู่ที่ 41.0%

บริษัท ได้ตั้งเงินสำรองจำนวน 9,927 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5% เพื่อเป็นสำรองส่วนเพิ่มสำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของลูกค้านิติกรูทที่ขยายตัวมากขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อคือคุณภาพอยู่ในระดับสูงที่ 163.8%
คุณภาพของสินเชื่อโดยรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราส่วนสินเชื่อต่อคุณภาพ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ 3.32% ปรับตัวลดลงจาก 3.34% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 และเงินกองทุนรวมตามกฎหมายของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 18.6%
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCB กล่าวไว้ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกและครึ่งปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของธุรกิจไทยที่ฟื้นตัวขึ้น โดยธุรกิจธนาคารยังคงเห็นความมั่นคงและอยู่เพื่อเป็นธนาคารที่ทันสมัย และสามารถขยายส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการบริหารคุณภาพของสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ธุรกิจใหม่สามารถขยายลูกค้าเพื่อเติบโตพอร์ตสินเชื่อได้ตามแผน โดยยังอยู่ภายใต้การประเมินความเสี่ยงอย่างรัดกุม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 60% ของกำไรสุทธิปี 2565 เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ที่มี SCBX เป็นแกนหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบองค์กรที่มีความคล่องตัวในการบริหารงาน สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจใหม่ และสร้างมูลค่าหุ้นให้ได้อย่างยั่งยืน

In-House Training บริการจัดอบรมในสถานที่ของลูกค้า
ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมสาขาวิชา
และนำผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาธุรกิจมา In-House
- Update งบประมาณบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - สนธิสัญญาซื้อขายตราสารหนี้ - ฝึกงานสำหรับนิสิต
- Service Skill - Team Work - การแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ
สนใจรายละเอียดรายละเอียดติดต่อได้ที่ ฝ่าย In-House Training
โทรศัพท์ (02) 555-0700 89 717, 718, 719, 720 E-Mail : inhouse@phd.com.th Web : www.phd.com.th



In-House Training บริการจัดอบรมในสถานที่ของลูกค้า
ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมสาขาวิชา
และนำผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาธุรกิจมา In-House
- Update งบประมาณบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - สนธิสัญญาซื้อขายตราสารหนี้ - ฝึกงานสำหรับนิสิต
- Service Skill - Team Work - การแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ
สนใจรายละเอียดรายละเอียดติดต่อได้ที่ ฝ่าย In-House Training
โทรศัพท์ (02) 555-0700 89 717, 718, 719, 720 E-Mail : inhouse@phd.com.th Web : www.phd.com.th



— ผู้ทำบัญชี —
ต้องอบรม... 1 ปี
ให้ครบ 12 ชั่วโมง
เก็บชั่วโมง CPD
“ธรรมนิติ” ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ
เริ่มต้นที่... **900.-**



▶ www.dst.co.th



▶ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4



▶ 02-555-0710



▶ Dharmniti Seminar & Training



▶ @dharmauditseminar, @dharmauditih



Download
ตารางสัมมนา

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ลงประกาศง่าย ผ่านเว็บไซต์ เพียง **4** ขั้นตอน (ลงทะเบียนได้ 24 ชม.)



ประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป
- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ



เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รับรองงบการเงิน	การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่	เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญ	เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า - ออก	แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์	เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท	แปรสภาพ หก. เป็นบริษัทจำกัด



รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อาญัติทรัพย์สิน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำหน่าย, ใ้ถอน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศพันสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

อัตราค่าลงประกาศ

รับหนังสือพิมพ์			ไม่รับหนังสือพิมพ์		
รายการ	ราคาดูคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก	Promotion Code	ราคาปกติ	ราคาพิเศษ <small>*(ถึง 0.ย. 66 เท่านั้น)</small>
1 รอบ	300 บาท	250 บาท	ON0501	200 บาท	160 บาท*
10 รอบ	2,700 บาท	2,380 บาท	ON0502	2,000 บาท	1,400 บาท*

หมายเหตุ

1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 2. กรณีซื้อแพ็คเกจของบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แพคเกจ/1 บริษัท 3. สงวนสิทธิ์ใช้แพ็คเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น